

## 2 หนุ่มต่างชาติ ทำร้าย-แย่งปืนตำรวจภูเก็ต จนโดนจับขังรถฝึกกฎจราจร

สถานีตำรวจภูธรฉลอง จังหวัดภูเก็ต ออกมาชี้แจงกรณี “นักท่องเที่ยวต่างชาติเheimเกริม ฝ่าฝืนกฎจราจรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ชำหนักเข้าแย่งอาวุธปืนทำร้ายเจ้าพนักงาน” โดยเมื่อวันที่ 17 มี.ค.2567 ความคืบหน้าเหตุชายต่างชาติ 2 คน ทำร้ายร่างกายและแย่งปืนตำรวจจราจร จ.ภูเก็ต หลังจากตำรวจพยายามเรียกชายต่างชาติมาดำเนินคดี เพราะชกขี้นผิดกฎจราจร โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง ริมนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 15.50 น. ก่อนเกิดเหตุ ด.ต.สมศักดิ์ หนูเอียด ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ฉลอง ขณะออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนบริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออก หน้า สภ.ฉลอง พบชายต่างชาติชกขี้นรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน สัญชาตินิวซีแลนด์ โดยผู้ชกขี้นรถจักรยานยนต์ทั้ง 2 คัน ชกขี้นรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายและใช้ความเร็วสูงในเขตชุมชน จึงเรียกให้หยุดรถ แต่ทั้งสองไม่หยุดและได้หลบหนี

ด.ต.สมศักดิ์ฯ จึงได้ขับรถติดตาม เมื่อทั้ง 2 คันจอด ได้แสดงอาการโวยวายไม่พอใจเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้ทำการถ่ายภาพเหตุการณ์ ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ได้เข้ามาปิดโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ขณะถ่ายภาพ และทั้ง 2 คน ได้เข้าทำร้ายและควบคุมตัว ด.ต.สมศักดิ์ฯ และได้แย่งอาวุธปืน เป็นเหตุให้ปืนสั้น จำนวน 1 นัด จากการสอบสวนคนที่กำลังแย่งปืน ชื่อว่า นายออสการ์ อายุ 38 ปี เป็นชาวนิวซีแลนด์ ในช่วงที่มีการแย่งปืน มีปืนสั้น 1 ครั้ง ขณะที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่นิ้วมือและขา ขณะที่ ชายต่างชาติอีกคน ที่อยู่ในเหตุการณ์ คือ นายเฮมิส อายุ 36 ปี เป็นชาวนิวซีแลนด์ ได้หนีปืนมาจากเพื่อนที่กำลังทำร้ายตำรวจ

ผู้กำกับการ สภ.ฉลอง ยืนยันเร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ไม่มีการรับกระเข้าแทนคำขอโทษ ตามที่สื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้าง ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าชายต่างชาติพยายามแย่งปืน ล็อกคอตำรวจ แล้วมีปืนสั้น 1 ครั้ง แต่ไม่มีใครบาดเจ็บ ส่วนผู้หญิงอีกคน เล่าว่าช่วงที่ชายต่างชาติถูกตำรวจเรียกให้จอดรถ อ้างว่าพยายามจ่ายเงินสินบน แต่ตำรวจไม่รับกระทั้งมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์พาดพิงการทำงานของตำรวจ ระบุว่า ผู้กำกับการ สภ.ฉลอง ให้ "ดาบตำรวจ" ที่ถูกทำร้าย รับกระเข้าแทนคำขอโทษจากชายชาวต่างชาติ เพื่อจบเรื่องนี้ และเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เข้ามาตรวจสอบ ส่วนกรณีที่มีเพจพาดพิง ได้ส่งเอกสารชี้แจงการดำเนินคดีและการแจ้งข้อหา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว โดยคดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาชายต่างชาติทั้งคู่ 5 ข้อหา ได้แก่ 1.ร่วมกันชิงทรัพย์ 2.ร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานฯ 3.ร่วมทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานฯ 4.ร่วมกันพยายามให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินฯ แก่เจ้าพนักงานฯ และ 5.ขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร สถานีจับกุม บริเวณริมถนนหน้าร้านกิตติก๋วยเตี๋ยวเปิด ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นำส่งพนักงานสอบสวนฯ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : NBT Connex <https://shorturl.asia/DWO06/> ไทยพีบีเอส <https://shorturl.asia/WoU3c>